



เลขที่ ๔๕๖/๒๕๖๔

รับเลขที่... 1169  
วันที่ 9 / 11 / 64  
เวลา 15:30 ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนัดหมายเพื่อนำเสนอโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามหลักสูตรวุฒิบัตร CEFR สำหรับบุคลากร  
เรียน คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กระผม นาย โชติจินณ์ วีระเสรีวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ ของ บริษัท วัน ไวท์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ Speexx อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยชุดข้อสอบวัดผลและชุดฝึกตามกรอบมาตรฐาน CEFR จากประเทศเยอรมนี และร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ Cambridge Assessment English หรือ CAE ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เนื่องด้วยสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทำให้เกิดมิติใหม่ในการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้กับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งที่ลดภาวะเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-๑๙ และด้วยประสบการณ์ที่ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการในมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอีกหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการต่อสัญญามากกว่า ๓ ปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเข้าใช้งานออนไลน์ครบทุกฟังก์ชัน มาตรฐาน CEFR ที่รองรับโดย Cambridge Assessment English, ความเสถียรของระบบเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่, การบริการหลังการขายที่มีความเป็นมืออาชีพ, การรองรับเทคโนโลยี Single Sign-on ทุกรูปแบบ, การออกแบบพัฒนาระบบ AI และ ML ที่ทันสมัยมาใช้ในระบบ, และระบบ Virtual Classroom เพื่อฝึกการสนทนาสดในห้องเรียนเสมือนจริงกับโค้ชเจ้าของภาษามากกว่า ๑,๕๐๐ ท่านทั่วโลก พร้อม วุฒิบัตรรับรองการจบหลักสูตร CEFR จาก Speexx ประเทศเยอรมนี

หลักสูตร Speexx Connected : ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR และเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (E-Learning + การสนทนาสดกับโค้ชเจ้าของภาษา) ระยะเวลาหลักสูตร ๖ เดือน ประกอบด้วย

๑. แบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตาม CEFR จาก CAE หรือ Cambridge Assessment English
๒. กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไม่จำกัดเวลาเรียน
๓. เข้าร่วมการฝึกการสื่อสารสดในห้องเรียนเสมือนจริงกับโค้ชเจ้าของภาษา ที่สามารถจัดตารางเพื่อเข้าเรียนสนทนาสดเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง คาบละ ๔๕ นาที กลุ่มผู้เรียนไม่เกิน ๘ คน ที่มีระดับภาษาอังกฤษเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนการสอนสูงสุด
๔. ส่วนการเรียนเสริมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การสื่อสารเชิงธุรกิจ ไวยากรณ์ การออกเสียง ระบบฝึกคำศัพท์ส่วนตัว วิดีโอและคอมมูนิตี้ ซึ่งจะมีอัปเดตใหม่อยู่เสมอ
๕. แบบทดสอบความก้าวหน้า
๖. ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
๗. วุฒิบัตรรับรองการจบหลักสูตร CEFR จาก Speexx ประเทศเยอรมนี

ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีความประสงค์ในการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง Speexx ประเทศไทย กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และขออนุญาตนัดหมายท่านคณะบดีเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของท่านคณะฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อ คุณโชติจินณ์ วีระเสรีวัฒน์ (ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่) ได้ที่หมายเลข ๐๙๕-๘๖๖-๙๔๘๗ หรือ [campus@speexx.co.th](mailto:campus@speexx.co.th) และ คุณวสุ วัฒนเวช (ผู้ประสานงานโครงการ) ได้ที่หมายเลข ๐๘๑-๓๔๑-๗๐๗๐ หรือ [campus1@speexx.co.th](mailto:campus1@speexx.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(โชติจินณ์ วีระเสรีวัฒน์)  
ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่  
Speexx ประเทศไทย



